

PICNIC HÈ & ĐẠI NHẠC HỘI TRẺ NGOÀI TRỜI tại Mission Bay
Do HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT SAN DIEGO tổ chức.

San Diego: Nhằm mục đích tạo cơ hội cho đồng hương có được những giây phút thoải mái, vui chơi và thưởng thức văn nghệ sau những tháng ngày làm việc vất vả, bận rộn trong thời tiết mùa Hè nóng nực năm nay. Hiệp Hội Người Việt San Diego hợp cùng 5 Ban Nhạc, Hội Y Sĩ đã tổ chức một Đại Nhạc Hội Trẻ “bỏ túi” ngoài trời, nói đúng hơn là một ngày Picnic cho đồng hương mọi ngành, mọi giới tại San Diego với sự góp mặt của 5 ban nhạc nổi tiếng tại địa phương như: Moon River, The Rose, Atlantic Brothers, Brotherz, Blue Sky. Thể thao thì có sân chơi bóng chuyền cho nam nữ thanh niên và Jumper cho các cháu nhỏ thiếu nhi.

Với hơn 400 người tham dự và một số hội đoàn vui vẻ tham gia như Hội Cao Niên, Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista, các Thầy Cô giáo Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, nhóm thân hữu NCR, Hội Y Sĩ San Diego, (chỉ riêng Hội Y Sĩ đã tham dự với hơn 40 người).

Thời tiết tại vùng vịnh Mission Bay thật mát mẻ, dễ chịu, và phong cảnh lại tuyệt đẹp làm cho mọi người ai ai cũng đều cảm thấy thật thoải mái, chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sau khi Chủ Tịch Hiệp Hội Trần Hùng Tiết đôi lời ngắn gọn chào mừng đồng hương, cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia Picnic Hè hôm nay cũng như những sinh hoạt cộng đồng vừa qua do Hiệp Hội tổ chức và chúc mọi người có được một ngày vui thật trọn vẹn.

Điều khiến chương trình Đại Hội nhạc trẻ: Minh Tuấn thật xuất sắc, điêu luyện, vì đây cũng là “nghề của chàng”, cùng với dàn nhạc, âm thanh thật ấm và mạnh do Dương Nghi set up, Dương Nghi là trưởng một ban nhạc nổi tiếng từ lâu tại San Diego chuyên giúp vui cho đám cưới, hội hè và cũng là Ủy Viên Văn Nghệ của Hiệp Hội Người Việt San Diego.

Lần lượt các ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng của 5 ban nhạc như: Như Thảo, Lâm Minh, Thúy Vân, Thanh Trúc, Uyên Dung, Thy Tự, Tuấn Anh, Dương Nghi, Lucky, Lê Cường, Trọng Lành, Minh Tuấn, Đức Hoàng, Trần Hùng, nhạc sĩ Đỗ Quang Mậu, nhạc sĩ Đức Hưng. . . . và các ca sĩ không nằm trong ban nhạc, mà là sự đóng góp nhiệt tình từ Hội Y Sĩ như bà Đỗ Ngọc Thu và Phạm Trần Thế, Nguyễn Hữu Hồng, Đặng Tiến từ Liên Hội Chiến Sĩ.

Và cũng có những cánh chim bay đến thật bất ngờ, dễ thương như Mỹ Dung, Mỹ Trinh, những cô gái trẻ từng một thời hát cho những ban nhạc nổi tiếng tại San Diego.

Tất cả các ban nhạc và các ca sĩ trình diễn hôm nay thật xuất sắc và hết lòng, mặc dù sân khấu lộ thiên ngoài trời, âm thanh có phần nào loãng đi, nhưng những tiếng hát, điệu đàn của họ được mọi người tận tình thưởng thức và tán thưởng nhiệt liệt. Điều đáng nói là toàn bộ các ca nhạc sĩ, các ban nhạc giúp vui trong Picnic Hè đều tự nguyện, không nhận bất cứ một thù lao nào, thật đáng hoan hô những tinh thần trân quý đó.

Trong khi văn nghệ trình diễn thì một cánh khác lo tiếp tân phục vụ bà con, với những món ăn ngoài trời như thịt gà nướng, thịt bò nướng, bắp nướng, bánh mì, trái cây, salad, nước ngọt . v . v .

Vừa phục vụ, vừa vui chơi ca hát, thể thao, chuyện trò, ngắm cảnh, thay phiên nhau mọi người ai ai cũng đều vui vẻ, dù rằng muốn tổ chức một ngày Picnic như hôm nay, cũng phải kết hợp biết bao nhiêu người giúp sức và Ban Tổ Chức phải làm việc cực lực từ nhiều tuần qua. Chỉ riêng hôm nay, từ lúc mờ sáng, anh Dương Nghi phải ra bờ biển để “ xí chỗ “ trước và chuẩn bị máy phát điện, máy móc mọi thứ để set up âm thanh, trong khi đó thì những toán khác như Diana Trần (PCT Hiệp Hội) thì lo về ẩm thực bò gà ướp nướng, Mai Quang Vinh (Ủy Viên Sinh Hoạt Thanh Niên) thì chuẩn bị đóng cọc căng lưới cho các bạn chơi thể thao, Phạm Duy thì phụ trách khiêng chõ bàn ghế, Long nhỏ thì phụ trách quay phim để đưa lên Đài Truyền Hình Việt PBS, Dr. Lê Thế Dũng thì Camera sẵn sàng cho Slideshow trên Website Hiệp Hội (www.vietfederationsd.org), Dược sĩ Trần Hùng thì lo tập dượt cho Ban Hợp Ca Hiệp Hội, và còn biết bao nhiêu điều linh tinh khác.

Những kết hợp nhịp nhàng linh động đó đã tạo thành một tổng thể sau lưng Đại Nhạc Hội trẻ, Picnic Hè hôm nay cũng chỉ nhằm phục vụ cho đồng hương San Diego trong tinh thần bất vụ lợi.

Càng về chiều thì các anh chị em nghệ sĩ trình diễn càng xuất sắc, nhiều tiếng hát trẻ trung, mới lạ không biết đến tên đều đều tiếp nối, sân cỏ nhiều lúc biến thành sàn nhảy cũng trớn tru, mượt mà, anh chị em muốn tiếp tục cho đến tối, nhưng ngày mai còn phải đi làm và thu dọn vệ sinh nên đành hẹn nhau vào Hè sang năm.

Picnic Hè 2007 chấm dứt vào lúc 6 giờ chiều.

Nguyễn Phương

Ski Beach 26/08/2007.